

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động “Tết Trung thu” cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-LĐLĐ, ngày 11/9/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang về tổ chức các hoạt động “Tết Trung thu” cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2020. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các Công đoàn, gia đình, xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Qua đó tạo cho con đoàn viên, CNVCLĐ những cơ hội được phát triển bình đẳng, nhất là con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động “Tết Trung thu” cho các cháu trong không khí vui tươi, đầm ấm trên địa bàn huyện, thu hút các em tham gia vào các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Tổ chức các hoạt động “Tết Trung thu” cho con đoàn viên, CNVCLĐ phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả; tập trung ưu tiên, quan tâm tổ chức các hoạt động vui “Tết Trung thu” cho con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho con đoàn viên, CNVCLĐ

Thăm hỏi, tặng quà cho con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp “Tết Trung thu”.

Tổ chức khen thưởng con đoàn viên, CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, vượt khó học giỏi.

2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí

Các CĐCS tổ chức hoặc phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động vui “Tết Trung thu” bổ ích, lành mạnh và đảm bảo an toàn cho con đoàn viên, CNVCLĐ như: “Đêm hội trăng rằm” chương trình văn nghệ, các trò chơi dân gian...

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các Công đoàn đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Huy động sự tham gia tích cực của các Công đoàn, gia đình CNVCLĐ và bản thân trẻ em trong thực hiện Quyền và bổn phận của trẻ em theo tinh thần Luật trẻ em năm 2016, Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh, pano, áp phích, tờ rơi, tài liệu truyền thông... tuyên truyền bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch Nước; thông tin về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho con đoàn viên, CNVCLĐ của các công đoàn.

Biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt nhận đỡ đầu, giúp đỡ, ủng hộ con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong học tập, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, phát triển năng khiếu...

4. Huy động nguồn lực xã hội

Tăng cường huy động các nguồn lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp để hỗ trợ, chăm lo cho con đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp “Tết Trung thu” cũng như tổ chức “Đêm Trung thu”, thăm tặng quà, trao học bổng cho con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động huyện

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tết Trung thu”, đồng thời triển khai đến các CĐCS trực thuộc; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động “Tết Trung thu” cho con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động trao học bổng, khen thưởng cho con đoàn viên, CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, đặc biệt là con gia đình chính sách, cho con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức các hoạt động “Tết Trung thu” và vận động đoàn viên, CNVCLĐ và gia đình tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc trẻ em do chính quyền, địa phương, đơn vị tổ chức.

2. Đối với CĐCS trực thuộc

Căn cứ tình hình thực tế báo cáo với cấp ủy, đề nghị với chính quyền hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động “Tết Trung thu” cho con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao học bổng, khen thưởng con đoàn viên, CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động “Tết Trung thu” về LĐLĐ huyện **trước ngày 02/10/2020**.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tết Trung thu” cho con đoàn viên, CNVCLĐ năm 2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện. Trong quá trình triển khai, thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Thường trực LĐLĐ huyện để có hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Ban Nữ Công LĐLĐ tỉnh;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- UVBTV LĐLĐ huyện;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Phan Thị Cẩm